

Kính gửi ban biên tập Con Ong Việt,

Thưa quý báo, tôi là độc giả của COV đã trên ba năm, không phải tôi giới thiệu mở đầu lá thư để có thêm hy vọng rằng, vì muốn lấy cảm tình với một độc giả mà bài viết này sẽ được quý báo chạy đăng. Sự thực, nếu không có tờ Con Ong Việt, tôi cũng chẳng viết làm gì, khi biết rằng viết cũng chẳng có báo nào đăng nếu không “đi tiền”, không là chỗ quen biết thân thuộc. Tôi đã chán ngán giới báo chí ở hải ngoại này lắm rồi. Người cầm bút chân chính có học thức, biết viết và có chút liêm sỉ tối thiểu không đếm đủ trên mấy ngón tay, còn ngoài ra đa số là những người cầm kéo, những kẻ tập làm bồi bút, chập chững bước vào nghề viết mướn. Những người ăn mày, sang hơn giới ăn mày tại quê nhà, bởi vì họ chỉ ăn mày tại các cơ sở thương mại, các thương gia, các đảng phái, mặt trận để kiếm thêm tí tiền vật phụ thêm vào nguồn tài trợ chính không mấy được dư giả! Tôi xin được vào đề ngay, để không làm tốn thì giờ, tốn “đất” của COV nếu cơ may những lời trực ngôn này được quý báo chạy đăng.

Phạm Thế Hùng

VIẾT VỀ “NHÀ BÁO”

NGUYỄN HUY.

Tôi chỉ là một người tị nạn thâm lặng sống trên xứ tạm dung này. Không theo phe nhóm hoặc đảng phái nào, hoặc nếu có, tôi chỉ là đảng viên gần ba phần tư cuộc đời của một đảng duy nhất, “đảng Kaki”. Tôi cũng không phải là người hay viết, đừng nói đến là nhà văn hay nhà báo.

Lý do chính khiến hôm nay tôi viết bài này là vì, tôi bị lợm giọng, ói mửa cả mấy tuần lễ nay, từ khi đọc bài viết trên trang Web của nhật báo Người Việt, một ông “nhà báo”, trơ chèn, bồi bút ký tên là Nguyễn Huy, ông ta viết láo về đại hội tập thể Chiến sĩ của “ông tướng” đồn mặt Lê Minh Đảo, ông tướng phản phúc này đã có một thời gian tôi nằm tù kế cận. Không còn cách nào để tỏ thái độ khinh miệt, tôi đã phải nhổ bãi nước bọt dưới chân, cố tránh không nhìn mặt ông ta cả tháng trời, để dần xuống những bực tức mà tôi biết nếu không cầm giữ được chỉ mang lại tai họa vào thân trong cuộc sống tù tội. Tôi muốn nói thẳng vào mặt cái ông nhà báo thiếu tư cách Nguyễn Huy này rằng, tôi đã có mặt trong cả hai ngày đại hội tại San José, ngày 17 và 18 tháng 4-2004. Tôi không thể tưởng tượng được, có loại cầm bút thiếu thành thật, mặt dày mày dạn, thiếu liêm sỉ đến cỡ đó. Chủ tớ có lẽ đang “ăn chịu” như nhau! Ông chủ Nhật Báo Người Việt, ông chủ Lê Minh Đảo và đây tớ Nguyễn Huy đang ngậm những đồng tiền máu để đổi gạt dư luận, bội phản đồng bào. Ngựa quen đường

cũ, bình mới rượu cũ, chứng nào vắn tật ấy, những tay đại bịp của Mặt Trận vẫn còn đông đảo, nhất là ở nơi thung lũng này. Họ đang sống vương giả bằng những đồng tiền ăn cướp, lừa đảo được của đồng bào . . . bịp bợm, dối gạt lòng tin của đồng bào mà ngay từ ngày còn ở trong nước tôi đã nghe nói đến “chiến khu bịp”, “kháng chiến cuối”. Nghe được cả lời ông chủ tịch HCM tuyên bố là đang chỉ huy 20 ngàn kháng chiến quân (ma) trong chiến khu tại quốc nội, các kháng chiến quân đang cần tiếp tế lương thực súng đạn. Họ phỉnh gạt để moi tiền của đồng bào rồi ăn nằm tại Bangkok, đêm đêm đi đấm bóp, chơi gái ngoài Bangkok.

Bịp, Bịp, Đại Bịp, Vua Bịp, đệ nhất bịp của thế kỷ thứ 21 phải kể là Mặt Trận Cuối. Bây giờ họ bịp kiểu cũ không còn kết quả nữa, họ xoay kiểu khác, luôn lách ngõ khác, đeo mặt nạ khác. Còn cái tên tướng hèn Lê M Đèo, ngày xưa dành ăn từ miếng cơm cháy trong tù, bản chất hèn thì suốt kiếp, ở đâu, đi đâu cũng vẫn chỉ là thằng hèn, chỗ nào có Fund là liếm, bắt kẻ dơ bẩn.

Xin lỗi quý báo Con Ong Việt và xin lỗi các độc giả, có lẽ tôi đã đi qua xa đề. Đề mục chính mà tôi muốn viết trong bài này là ông “nhà Báo” Nguyễn Huy. Một phóng viên trước đây từng bị báo Sài Gòn Nhỏ loại ra. Giờ đây ông ta đang làm công cho tờ báo Người Việt. Tờ báo và công ty mà đa số công chúng ở San José, nhất là ở vùng thủ đô tị nạn họ vẫn xâm xì, đánh dấu hỏi về lập trường và nguồn cung cấp tài chánh từ trong quốc nội. Đối cho sạch, rách cho thơm, ở xứ Mỹ này nào có ai chết đói mà ông Nguyễn Huy phải bán rẻ nhân phẩm, tư cách, viết láo



để “ăn chịu”. Làm truyền thông, sao lại đi lừa dối công chúng. Tôi nói thật để vạch mặt ông Nguyễn Huy và để mọi người cùng biết: Tổng số người tham dự đại hội tính đến cả ngày 18 cũng chưa đến 200 người và đa số là những gương mặt lạ từ đâu đem đến. Sao ông Nguyễn Huy dám phóng bút dối trá là trên 2000 người. Một vài cựu quân nhân, bạn quân ngũ, bạn tù của tôi, xì xầm, chỉ mặt cho tôi biết toàn là bọn mặt trận. Họ nói nhỏ với tôi: bọn này giàu lẩn, đang ôm tiền, lãnh lương, nắm giữ, chia chác tài sản, tiền bạc của MT (tiền lừa gạt trong những năm của thập niên 80). Tôi cũng có đọc cả những bài viết láo của ông Nguyễn Huy về cái được gọi là “Đại Hội...” của các ông Lê M Đèo và Nguyễn Xuân Vinh tổ chức tại Orlando vào ngày 27 tháng 3 năm 2004: “Có hàng ngàn chiến hữu đồng đảo tham gia Đại Hội. . . đây là một ngày Đại Hội hoàn toàn trong sáng, cảm động, và thành công hoàn toàn. . .”. Ông Nguyễn Huy ạ, ông đâu đã đói đến mức phải “đói ăn vụng, túng làm liều, viết bậy”!

Theo tin tức ghi nhận và được phối kiểm được từ Ban Chấp Hành Cộng Đồng người Việt tại Orlando, các hội đoàn địa

From: XXXXXXXXm@aol.com
Date: Tue, 20 Apr 2004 16:34:56 EDT
Subject: Dại Hoi Tap The Chien Si tai San Jose
To: XXXXXX@yahoo.com
CC: XXXXXX@att.net, XXXXX@yahoo.com

Hi Dalat,
Hom cuoi tuan o San Jose la hop DAI HOI TAP THE CHIEN SI V.N.C.H Tay Bac Hoa Ky tai San Jose 17+18 Apr 04. May anh em XXXX di du ve thi bao la co khonag 200. Co Ngoc Thuy trong ban tiep tan goi noi la 1000.
Hom nay Ong Nguyen Huy noi o tren Viet Online la 2000 nguoi. Chang biet tin ai. Da chay vi noi lao ma con chua so. Chung nao van tat do.
Than men

phương xác nhận, các bạn bè của tôi có đến tham dự (tôi biết chắc rằng họ không nói dối), kể cả bài của ông Lê Phạm Nhân trên tờ Con Ong Việt số 48 thì đây là một Đại Hội đầy thảm bại, ê chề, nhục nhã của cái được gọi Tập Thể Chiến Sĩ (TTCS) của hai ông Đào và Vinh. Nhiều cựu quân nhân tại địa phương này cũng đã lên tiếng, gửi thư và e-mail đi khắp nơi tố cáo lời dối trá của Nguyễn Huy. Họ còn cho biết thêm: Buổi họp chỉ thảo luận có hai câu hỏi của Đào đưa ra. Một là: có chịu gia nhập TTCS hay không? Hai là: Có chấp nhận Bản Điều Lệ Nội Quy của TTCS hay không. Đưa câu hỏi mà không có sự giải thích và chỉ là một sự áp đặt, ngoài ra có nhiều dấu chỉ chứng tỏ, TTCS do Mặt Trận Phở Bò đứng đằng sau lèo lái. “Họ Nhà Bịp” cùng học chung một sách, thì làm sao có việc dân chủ, cảm động như ông Nguyễn Huy viết. Còn nói là hàng ngàn chiến hữu hoan hỉ tham dự ở Orlando thì đúng mặt ông da dầy hơn da trâu. Sự thực, ở Orlando số người tham dự không quá 100 người, mà hơn một nửa cũng là thành viên của MT được huy động từ các nơi về tham dự.

- Tại San José Bắc California vào ngày 17 tháng 4 năm 2004, cặp Vinh và Đào cũng tái diễn vở kịch như ở Orlando Florida, cũng tổ chức Đại Hội Toàn Quân để kết hợp Tập Thể Chiến Sĩ, và mặc đầu Đại Hội được tổ chức ngay tại một hang ổ của “mặt trận phở bò” và được tên Vũ Văn Lộc, một ĐT từng bị đồng bào ở đây tố cáo là tay sai đắc lực của VC, hẳn ta đã tìm mọi cách vận động đưa người tại vùng lân cận tập trung về San José.

Một điều nữa đáng đề cập đến là bài phóng sự về Ngày Tang Yên Bái của Nguyễn Huy đăng trên trang B1 của nhật báo Người Việt phát hành ngày 17 tháng 6 năm 2003 đã khiến tôi phải khinh miệt, phải ói mửa và tôi muốn nhổ vào mặt ông Nguyễn Huy. Nên tôi phải viết, mặc dù chưa dám chắc là có báo nào sẽ đăng. Tôi vẫn hy vọng tờ COV, tờ báo của một nhóm anh em cựu quân nhân “dám” ăn ngay, nói thẳng, COV không làm báo để kiếm sống hay để kiếm thêm tiền, COV tự nguyện đi dọn dẹp quét rác trong cộng đồng người Việt hải ngoại vì ghét đám gian tà, ghét những trò chơi dơ bẩn dối trá của bọn trở cờ, ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Tôi mong Con Ong Việt sẽ chuyển đùm tôi những lời chân thật này, tôi không có hiềm khích, tư thù cá nhân mà chỉ trái tai gai mắt, vì công đạo, chính nghĩa và lòng yêu tập thể Quân đội. Tôi chưa hề gặp, chưa hề biết mặt ông Nguyễn Huy.

Phải nói là bài phóng sự về Ngày Tang Yên Bái của Nguyễn Huy, đã lộ rõ bộ mặt khả ố, nịnh hót, “ăn chịu Fund” của đám Mặt Trận và nhóm Lê Minh Đảo, tư cách của một thằng đầy tớ, chủ bảo sủa thì sủa, chủ bắt ngồi thì ngồi.

Tôi xin mời COV và độc giả COV đọc kỹ một đoạn trích trong bài phóng sự về

Ngày Tang Yên Bái của nhà báo Nguyễn Huy “. . . có đông đảo đồng hương tham dự buổi lễ tưởng niệm Ngày Tang Yên Bái do Cộng Đồng Người Việt Nam California của ông Tạ Đức Trí và Ngô Chí Thiêng (Mặt Trận HCM) được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo thuộc giáo phận Orange County. . . .

. . . Giữa hội trường là ảnh của ông Nguyễn Thái Học, bên trái có 12

cái đầu lâu và bên phải là hình dõ đốc Hoàng Cơ Minh, và phía dưới là hình ảnh của các tướng QLVNCH đã tuấn tiết vào ngày 30 tháng 4/75 như . . .”

Kiểm chứng thực tế tại TTCG so sánh với bài phóng đại của Nguyễn Huy thì cả là một sự dối trá để tuyên truyền cho mặt trận phở bò. Theo người bạn bè cư ngụ tại Thủ Đô tị nạn và người trực tại Trung Tâm Công Giáo cho biết, tính cả số nhân viên của ban tổ chức thì tất cả chỉ có 47 người có mặt, thế mà Nguyễn Huy lại nói là đông đảo. Ngoài ra, nhiều người đã thắc mắc nêu câu hỏi.

- Tại sao, buổi lễ Ngày Tang Yên Bái từ trước đến nay thường vẫn được Việt Nam Quốc Dân Đảng Khu Bộ Nam Cali tổ chức, và cũng tổ chức trùng ngày và địa điểm gần đó sao Nguyễn Huy lại không đến nơi có tính chính thống để làm phóng sự, lại đi nhận làm cò mồi cho cộng đồng Tạ Đức Trí, một bộ phận của MT chuyên đi chôm credit của các tổ chức khác?

- Cho dù Nguyễn Huy là thành phần ít học, nhưng tối thiểu khi cầm bút viết báo cũng phân biệt được khi nào nên gọi là *thủ cấp* khi nào nên gọi là *đầu lâu*. *Đầu lâu* của một tên cướp, và *thủ cấp* của 13 liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã chết vì tổ quốc, dân tộc. Nguyễn Huy hoặc là thằng thất học, hoặc là giống mất dạy, mất dạy cả với các tiền nhân đã hy sinh vì quốc gia dân tộc. Có phải cả nhật báo Người Việt lẫn “nhà Báo” Nguyễn Huy vì ngậm đồng tiền dơ bẩn của Mặt Trận Phở Bò (sau lưng có bóng CS lấp ló) mà chà đạp lên anh linh những anh hùng liệt sĩ của dân tộc.

- Mặt trận phở bò suy nghĩ thế nào mà dám hỗn láo, sắp ông Hoàng Cơ Minh ngang hàng với vị anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học, với các liệt sĩ Yên Bái. Nguyễn Thái Học không lừa bịp, không dối gạt đồng bào. Nguyễn Thái Học không cần những xảo trá như: nhập hàng Hồ, rồi làm trò hề, mặc áo bà ba đen, quần khăn rô đi dép cho có vẻ là người đang ở trong chiến khu. Nguyễn Thái Học không nói láo quốc dân như HCM

From:XXXXXXXXXXXXnet
To:conongviet@yahoo.co
Subject: Re: Dai Hoi Tap The Chien Si tai San Jose (fwd)
Date: Fri, 23 Apr 2004 05:25:56

Khoang gan 200 nguoi tham du ke ca dai bieu tu khap noi ve tham du chu khong chi Mien Tay Bac Hoa Ky! Ay the ma co ke tu xa phong dai len gap chuc lan???Truoc gio khai mac, Nhi Vi trong Ban To Chuc la Luong Van Ngo Chu Tich Hoi Biet Dong Quan va Phan Quang Nghiep chu tich luc luong Canh Sat xong vao suyt danh nhau neu khong duoc can ngan kip thoi sau khi vang tuc “dit me, deo ba...” truoc su kinh ngac cua moi nguoi!!!

Sau phien hop kin ma Bao Chi bi duoi ra vi so “ lo bi mat “ nen Bao Chi tra dua khong them pho bien loan tai Dai Hoi vao tuan sau, Bac Si Quan Y Dac biet Louis Tran cong Luyen, mot ke hao danh da dac cu vao Hoi Dong dai dien Mien Tay Bac Hoa Ky sau khi da dong gop hon 5 ngan My Kim ung ho Dai Hoi!!!!That dung la mua quan ban chuc!

láo phét là đang chỉ huy hai mươi ngàn kháng chiến quân (ma) trên chiến trường tại quốc nội để làm tiền đồng bào, rồi đem chia chác tài sản cho anh em, giòng họ, chia cả cho các đồng đi ở Bangkok Thái Lan. Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ Yên Bái đã hiên ngang lên đoạn đầu đài, miệng còn hô lớn “Việt Nam Muôn Năm”. Còn HCM chết dầm dúi nơi đâu mà 5, 10 năm sau, bọn lâu la Mặt Trận vẫn còn đem ra để lừa gạt đồng bào, vẫn còn tuyên bố láo phét là HCM đang chỉ huy kháng chiến quân (ma) đánh ngang đánh dọc trên chiến trường ở quốc nội. Để đám lâu la đầu nậu Mặt Trận còn có thể thu tiền, thu thuế, rửa tiền và hành nghề côn đồ, buôn lậu, chưa kể đến việc làm ăn chuyển tiền với Việt Cộng. Đám Mặt Trận không được hỗn láo xếp HCM ngang hàng với Nguyễn Thái Học và đứng trên các vị tướng lãnh QLVNCH đã tuấn tiết như Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ v.v. . .

Nếu cần phải mắng chửi, có lẽ, tôi không cần phải mắng người làm công, đây tớ viết mướn, chỉ cần nói chuyện với chủ. Công ty Người Việt với những ông Đỗ Ngọc Yến, Ngô Nhân Dụng, Đỗ Việt Anh. Quý ông nên xét lại hành vi láo lếu của người cộng tác Nguyễn Huy, một tên vô học, đã mất dạy cả với tổ tiên, lừa dối dư luận cùng đồng bào. Nếu chủ chương của quý báo là lừa bịp dư luận thì

.....
 (Vi khuôn khổ hạn hẹp của tờ báo và vì bài viết nhận được quá trễ, không kịp sắp xếp, nhiều đoạn chưa được nhận định và phân tích kỹ lưỡng điều lợi, điều hại. . . Xin phép tác giả và độc giả. COV tạm cất bài viết tại đây. Nếu sau khi thảo luận được sự thỏa thuận của tác giả về một vài đoạn COV cần phải sửa đổi. COV sẽ đăng tiếp vào số tới).

Phạm Thế Hùng



Cây chanh lại nở hoa chanh
 Có hai đồng báo sao anh đọc chừa